



ประกาศ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของ สพพ.

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance Clean Thailand)” และกำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกย่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ สพพ. โดยมุ่งเน้นให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของ สพพ. มีเจตนาธรรมร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และเป็นแบบอย่างเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี

ในการนี้ สพพ. จึงเห็นสมควรให้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามเจตจำนงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ด้านความโปร่งใส คือ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้
๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ การยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้บรรลุตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ไม่ใช้อำนาจหรือหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรในการเฝ้าระวังการทุจริต ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงมีมาตรการการลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน คือ การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงบประมาณ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถตรวจสอบได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนตริภักษ์)
ผู้อำนวยการ สพพ.